

CHƯƠNG TRÌNH

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, Quyết định số 06/QĐ-UBND, ngày 22/3/2012 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020, Chương trình số 34 CTr/TWĐTN-BTC, ngày 05/11/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ giai đoạn 2015-2020; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng Chương trình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ giai đoạn 2015-2020, cụ thể như sau:

I- MỤC TIÊU

1- Mục tiêu chung: Phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cạnh tranh của nguồn nhân lực trẻ, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ trở thành yếu tố nền tảng để phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

2- Mục tiêu cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật đối với thanh niên; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên; nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên. Góp phần xây dựng lớp thanh niên có lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp; tinh thần hợp tác, trách nhiệm, ý thức công dân.

- Xây dựng nguồn nhân lực trẻ có thể chất tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; có khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, làm chủ khoa học công nghệ, có tác phong làm việc hiện đại và chủ động hội nhập quốc tế.

- Phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, tạo điều kiện phát huy tài năng trẻ trên các lĩnh vực: khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh, quản lý Nhà nước... tạo động lực trong phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững.

- Thông qua thực hiện Chương trình để đẩy mạnh phong trào thanh thiếu nhi, phát triển tổ chức Đoàn-Hội-Đội vững mạnh.

3- Một số chỉ tiêu phấn đấu: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực trẻ đến năm 2020 theo phụ lục đính kèm (*phụ lục số I*).

4- Yêu cầu: Các nhiệm vụ và giải pháp phải thiết thực, phù hợp và có tính hành động cụ thể.

II- NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP

1- Nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa trong thanh thiếu nhi:

Triển khai thực hiện Chỉ thị 42 CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030*” và Đề án “*Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020*” của Thủ tướng Chính phủ, Đề án “*Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013-2020*” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Nghị quyết 03 NQ/TĐTN ngày 03/10/2013 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XIII về “*Tăng cường vai trò trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên*” trong đó tập trung thực hiện các nội dung chính:

- Bồi dưỡng tinh thần yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào về truyền thống Tây Nguyên bất khuất, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc. Nâng cao niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ trong công cuộc xây dựng đổi mới của đất nước; phát huy ý chí tự lực, tự cường, ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao nhận thức pháp luật, phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa lành mạnh cho thanh niên.

- Tạo môi trường thực tiễn để giáo dục thanh thiếu niên thông qua các phong trào, chương trình hành động cách mạng của Đoàn, các đợt sinh hoạt chính trị, phong trào thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Đảng, của Đoàn-Hội-Đội; đổi mới sinh hoạt Chi đoàn và nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở.

- Khai thác thế mạnh của các kênh thông tin hiện đại, đa phương tiện, có ảnh hưởng rộng rãi trong công tác tuyên truyền, định hướng tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên, các hoạt động truyền thông trực quan, phát huy tuyên truyền qua Website của Tỉnh đoàn, các trang mạng xã hội; phối hợp với đài phát thanh truyền hình, báo địa phương tăng thời lượng phát sóng, chuyên trang, chuyên mục về thanh niên.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội trong việc phối hợp giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ tỉnh Gia Lai. Phát huy vai trò, trách

nhệm của gia đình trong việc chăm sóc và giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng.

- Khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; cán bộ, đoàn viên phát huy vai trò đầu tàu để thúc đẩy đông đảo thanh niên tích cực tham gia thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai đến năm 2020.

- Tập trung tổ chức các hoạt động nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tự học tập, rèn luyện trong thanh thiếu niên; phát huy các nhân tố điển hình từ các danh hiệu, giải thưởng như Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, Giải thưởng Lương Định Của, Giải thưởng Lý Tự Trọng...

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử địa phương, lịch sử Đảng, Đoàn-Hội-Đội; các cuộc thi tìm hiểu về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của đất nước và địa phương.

- Tiếp tục đưa nội dung *“Tuổi trẻ Gia Lai học tập và làm theo lời Bác”*; việc học và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, trọng tâm của các cấp bộ Đoàn và của mỗi đoàn viên, thanh niên. Xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân của Đoàn-Hội trong học và làm theo lời Bác. Tiếp tục triển khai sâu rộng chương trình *“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Gia Lai vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”*.

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các thiết chế của Đoàn phục vụ công tác giáo dục, các hình thức tuyên truyền trực quan; mở rộng tuyên truyền trên mạng xã hội với hình thức phù hợp.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và ý thức công dân cho thanh niên, bắt đầu từ trong nhà trường, chú trọng đối tượng thanh niên lao động tự do, lao động ở các Doanh nghiệp, thanh niên nông thôn, thanh niên dân tộc thiểu số. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình câu lạc bộ pháp luật...

- Phát huy vai trò của Đoàn trong giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến thông qua câu lạc bộ *“Thắp sáng niềm tin”*; thành lập, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình thanh niên xung kích tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, các diễn đàn, tọa đàm thanh niên theo các hình thức trực tiếp, trực tuyến, với các chủ đề như: *“Tôi yêu Tổ quốc tôi”*, *“Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”*, *“Nhớ về Bác-lòng ta trong sáng hơn”*, *“Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”*, *“Khát vọng tuổi trẻ, dựng xây*

đất nước”... nhằm khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với Tổ quốc của đoàn viên thanh niên.

2- Nâng cao thể chất, kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi:

- Phát triển, đa dạng hóa các loại hình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn tổ chức, đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng. Phát động, tổ chức các phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể, phát triển thể lực trong thanh thiếu nhi; thường xuyên tổ chức các hoạt động “*Ngày hội thanh niên khỏe*”, các giải thi đấu thể thao trong các khu vực, đối tượng, tạo sân chơi lành mạnh qua đó giáo dục toàn diện và hài hòa về đức-thể-mỹ cho thế hệ trẻ. Phối hợp với ngành giáo dục tổ chức “*Hội khỏe Phù Đổng*” trong học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, phổ biến kiến thức về chế độ dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện thể chất đối với thanh thiếu niên; xây dựng lối sống lành mạnh, phòng chống các bệnh dịch và tệ nạn xã hội; Tăng cường lòng ghép thông tin về sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân cho thanh niên trong công tác giáo dục, các hoạt động tập trung; tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân, gia đình trẻ...

- Đầu tư nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng của hệ thống các thiết chế văn hóa, thể dục thể thao do Đoàn quản lý như: Trung tâm hoạt động thanh niên, Nhà Thiếu nhi... trong tổ chức hoạt động thể dục, thể thao. Tham mưu, đề xuất quy hoạch và xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở khu vực các xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, các xã biên giới. Phát huy vai trò của Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh niên tỉnh và các Trung tâm VH TT dành cho thanh thiếu nhi ở cấp huyện trong việc tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ nghệ thuật, thể thao. Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao trong và ngoài nhà trường cho thanh thiếu niên và nhi đồng tại địa phương và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

- Tăng cường lòng ghép thông tin về sức khỏe sinh sản, tiền hôn nhân cho thanh niên trong công tác giáo dục, các hoạt động tập trung; tiếp tục triển khai và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân, gia đình trẻ...

- Tổ chức tập huấn, các diễn đàn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và các kỹ năng trong công việc. Phối hợp khai thác chương trình đào tạo kỹ năng qua mạng internet; xây dựng mô hình đào tạo kỹ năng tương tác trực tuyến thông qua các câu lạc bộ, các hoạt động ngoại khóa, thực tiễn.

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò của kỹ năng xã hội trong sinh hoạt, học tập, lao động và công tác. Phát triển các hình thức tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xã hội cho thanh thiếu niên; triển khai rộng rãi chương trình “*Học kỳ trong quân đội*”, “*Học làm người có ích*”.

- Tổ chức huấn luyện kỹ năng xã hội, lòng ghép các hoạt động rèn luyện kỹ năng xã hội trong sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội và các hoạt động của thanh thiếu niên. Phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo mở rộng chương trình giáo dục kỹ năng trong nhà trường.

3- Hỗ trợ thanh niên trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và chủ động hội nhập:

3.1- Các hoạt động hỗ trợ thanh niên nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, định hướng nghề nghiệp, việc làm:

- *Đối với học sinh, sinh viên:*

+ Tập trung các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, khả năng lập nghiệp như: triển khai phong trào “*Sinh viên 5 tốt*” trong sinh viên (*đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt*), phong trào “*Học sinh 3 rèn luyện*” trong học sinh trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề (*rèn luyện ý thức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động*), phong trào “*Khi tôi 18*” trong học sinh THPT, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp...

+ Phối hợp hoàn thiện cơ chế, chính sách cho học sinh vay vốn tín dụng học tập. Đảm nhận và tổ chức thực hiện xây các nhà bán trú dân nuôi. Hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

- *Đối với thanh niên công nhân:*

+ Tập huấn kỹ năng lao động và việc làm cho thanh niên tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, thanh niên lao động tự do, kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng an toàn lao động, kỹ năng tự lập trong cuộc sống, kỹ năng ổn định cuộc sống, kỹ năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thanh niên...

+ Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn việc làm; phối hợp tư vấn, hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; đổi mới phương thức hoạt động của trung tâm theo hướng đa dạng để đáp ứng nhu cầu của thanh niên và nhu cầu nhân lực của các ngành, các địa phương, nhu cầu của thị trường lao động; tiến hành khai thác thị trường và giới thiệu việc làm cho thanh niên.

+ Thực hiện Đề án “*Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020*” theo Quyết định số 525 QĐ/TWĐTN-CNĐT, ngày 26/3/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn để tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho thanh niên.

- *Đối với thanh niên nông thôn:* Tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “*Thanh niên nông thôn thi đua sản xuất kinh doanh giỏi*”; Đề án “*Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới*”, Chỉ thị tăng cường đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai; Đề án xây dựng cầu giao thông nông thôn; nhân rộng các mô hình kinh tế nông thôn trong thanh niên; phát huy việc hỗ trợ vốn vay cho thanh niên thông qua các dự án kinh tế nhỏ và vừa; chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, hỗ trợ thông tin về thị trường... nhân rộng mô hình câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác và hợp tác xã thanh niên. Phối hợp với các sở, ngành chức năng và các chuyên gia về nông nghiệp tổ chức tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình, các hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- *Đối với cán bộ Đoàn:* Tập trung bồi dưỡng, huấn luyện nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn các cấp theo nhiều hình thức như tập huấn ngắn hạn, dài hạn, tập huấn theo chức danh, tập huấn theo chuyên đề công tác... Triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020.

- *Đối với thanh niên cán bộ, công chức:* Tập trung triển khai phong trào “*Ba trách nhiệm*” nhằm phát huy trách nhiệm đối với công việc, đối với bản thân, đối với cộng đồng; triển khai phong trào Sáng tạo trẻ...

- *Đối với doanh nhân trẻ:* Tập trung thực hiện các chương trình tư vấn và hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; triển khai chương trình “*Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp giai đoạn 2012 - 2017*”; tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp, xây dựng tầm nhìn cho doanh nhân trẻ như: phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo và tư vấn nâng cao năng lực cho doanh nhân trẻ; kết nối mạng lưới cho doanh nhân trẻ; kết nối các tổ chức tài chính hỗ trợ doanh nhân trẻ; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền tạo môi trường, thể chế chính sách thuận lợi cho doanh nhân trẻ.

- *Đối với nhân lực đặc thù:* Tăng cường các hoạt động hỗ trợ thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật trong học tập, học nghề, lập thân lập nghiệp; tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia công tác tình nguyện tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

3.2- Tạo môi trường hỗ trợ thanh niên học tập, sử dụng ngoại ngữ và hội nhập quốc tế:

- Tổ chức hoạt động hiệu quả thông qua mô hình câu lạc bộ ngoại ngữ cho thanh thiếu niên ở các cấp, khuyến khích học ngoại ngữ từ lứa tuổi thiếu nhi; tổ chức các lớp phổ cập ngoại ngữ tại các nhà văn hóa, nhà thiếu nhi, các trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi.

- Phối hợp tổ chức bồi dưỡng, nâng cao trình độ sử dụng ngoại ngữ cho thanh niên, trước mắt là sử dụng tiếng Anh. Tham gia Hội thi Olympic tiếng Anh trong cán bộ Đoàn, phối hợp chỉ đạo tổ chức các hội thi ngoại ngữ trong đoàn viên, thanh niên khối trường học dưới nhiều hình thức, phương thức phù hợp.

- Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế cho thanh niên thông qua các diễn đàn sân chơi, trang mạng xã hội.

- Tuyên truyền rộng rãi về các chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước; các cơ hội và thách thức của quá trình tham gia hội nhập toàn diện, của việc tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế, đặc biệt là cộng đồng ASEAN, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

3.3- Hỗ trợ thanh niên nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả mạng internet, làm chủ khoa học công nghệ:

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng văn bản điện tử trong chỉ đạo, điều hành của hệ thống Đoàn.

- Phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ viễn thông triển khai chương trình cung cấp thiết bị truy cập internet cá nhân cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng khó khăn.

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện dạy tin học, kỹ năng sử dụng và khai thác thông tin hiệu quả từ internet, mạng xã hội cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tổ chức hội thi tin học trẻ không chuyên cho thiếu niên; Hội thi tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tổ chức vận động tặng máy tính đã qua sử dụng vì người bạn thanh niên nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn để hỗ trợ thanh niên tiếp cận tin học, internet.

- Phối hợp tổ chức tập huấn ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; phát triển các mô hình, câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

- Động viên lượng cán bộ trẻ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đơn vị.

4- Bồi dưỡng và phát huy cán bộ Đoàn, tài năng trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực:

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhiệm vụ theo từng đối tượng, chức danh, phù hợp với đặc thù trong từng khu vực.

- Phối hợp triển khai các giải thưởng nhằm hỗ trợ xây dựng chương trình phát hiện và tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu hàng năm trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

- Tổ chức các cuộc thi sáng tạo, các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học trong sinh viên.

- Phát động phong trào "*Sáng tạo trẻ*" phù hợp với từng đối tượng, phát động các cuộc thi sáng tạo, hiến kế nhân kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên dương, hỗ trợ, khuyến khích thông qua các cuộc thi và tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu các cấp.

- Triển khai thực hiện phong trào "*Sáng tạo khởi nghiệp*" phù hợp với các đối tượng thanh niên. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đặc biệt là công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp.

- Xây dựng “*Diễn đàn Tài năng trẻ*”, là nơi tập hợp, kết nối các tài năng trẻ, lãnh đạo trẻ, nòng cốt là các cá nhân tiêu biểu được lựa chọn trên các lĩnh vực nhằm thu hút và phát huy trí tuệ của các tài năng trẻ.

- Tập trung đầu tư cho công tác đào tạo cán bộ Đoàn-Hội-Đội với phương châm lấy môi trường hoạt động Đoàn làm thực tiễn sinh động để đào tạo đội ngũ cán bộ trẻ.

- Đề xuất, kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về cơ chế, chính sách phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí, sử dụng và phát huy tài năng trẻ, sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

- Tích cực, chủ động tham mưu thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (*ban hành kèm theo Quy định số 164-QĐ/TU, ngày 15/3/2011 Tỉnh ủy Gia Lai*); tạo bước đột phá trong đào tạo, sử dụng cán bộ Đoàn trẻ, có năng lực.

- Mở rộng các hình thức tuyên dương, tôn vinh thanh niên có thành tích xuất sắc trong lập nghiệp. Định kỳ phối hợp tổ chức các Hội thi tay nghề, Hội thi thợ giỏi...; tuyên dương, nhân rộng các điển hình thanh niên nông thôn sản xuất, kinh doanh giỏi; có các hình thức tập hợp, phối hợp hỗ trợ cụ thể đối với các tập thể, cá nhân đã được tuyên dương qua các giải thưởng *Lương Định Của, Người thợ trẻ giỏi*.

- Theo dõi, đánh giá kết quả, sự nỗ lực, rèn luyện phấn đấu của các tài năng trẻ sau khi được tôn vinh; định kỳ tổ chức các chương trình gặp mặt các gương mặt tiêu biểu; tạo môi trường liên kết, hỗ trợ các tài năng trẻ giữa các thế hệ, tạo hiệu ứng xã hội, lôi cuốn, động viên các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

(*Phụ lục III đính kèm*)

IV- KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Đối với các hoạt động tham gia phát triển nguồn nhân lực trẻ có tính thường xuyên, các cấp bộ Đoàn trích từ nguồn kinh phí được duyệt cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi hàng năm; tích cực vận động nguồn lực xã hội để thực hiện.

Đối với các chương trình trọng điểm, kinh phí thực hiện từ nguồn Trung ương và địa phương cấp theo từng đề án tương ứng.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Tỉnh đoàn:

- Xây dựng Chương trình phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện.

- Giao Ban Tổ chức-Kiểm tra Tỉnh đoàn là cơ quan Thường trực giúp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo dõi, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình; tham

mưu sơ kết, tổng kết chương trình.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn theo dõi, nghiên cứu, tham mưu các nội dung, giải pháp nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ về bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa. Nghiên cứu tham mưu hỗ trợ thanh niên nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả mạng internet, làm chủ khoa học công nghệ.

- Giao Ban TN Công nhân-Nông thôn và Đô thị Tỉnh đoàn tham mưu tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên công nhân, công chức, viên chức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, việc làm và chủ động hội nhập. Nghiên cứu, tham mưu các giải pháp hỗ trợ, đào tạo, chuyên giao kỹ thuật, công nghệ cho thanh niên khu vực nông thôn. Tham mưu các giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề, nâng cao tay nghề cho thanh niên; tư vấn hướng nghiệp cho học sinh; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- Giao Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn tham mưu các giải pháp về hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ doanh nhân trẻ; đồng thời tham mưu các giải pháp bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

2- Các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc:

- Căn cứ quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực ở địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chủ động phối hợp với các ban, ngành liên quan tại địa phương tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung phát triển nguồn nhân lực trẻ. Định kỳ đánh giá, tổng kết hàng năm tình hình thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (*qua Ban Tổ chức-Kiểm tra*).

- Chủ động tham mưu, đề xuất kinh phí, triển khai các hoạt động xúc tiến, vận động đầu tư, kêu gọi sự hỗ trợ của các đối tác thực hiện Chương trình.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ**

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đoàn;
- Ban Tổ chức Trung ương Đoàn;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Văn phòng, Ban Tuyên giáo, Dân vận TU;
- Sở Nội vụ;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy, Đảng ủy;
- 27 Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn TT;
- Ủy viên BCH Tỉnh đoàn;
- Các Ban chức năng, đơn vị cấp 2 Tỉnh đoàn;
- Website Tỉnh đoàn;
- Lưu VT, Ban TC-KT.

(Đã ký)

Nguyễn Hoàng Phong

PHỤ LỤC I**CÁC CHỈ TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH**

STT	CHỈ TIÊU	KẾT QUẢ ĐẾN NĂM 2020
1	Nâng cao chất lượng nhân lực trẻ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.	<ul style="list-style-type: none"> - Đến năm 2020, 100% thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, học sinh trong độ tuổi thanh niên và sinh viên; Ít nhất 85% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân được học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, 6 bài học lý luận chính trị cơ bản và được phổ biến tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cả nước; các văn bản liên quan đến thanh niên. - 100% đoàn viên kết nạp mới được học tập 6 bài học lý luận chính trị. - Phối hợp với các ngành tổ chức cai nghiện cho 100% thanh niên nghiện ma túy hiện có hồ sơ kiểm soát. - Phần đầu 90% thanh niên được tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật phòng chống ma túy, Luật giao thông đường bộ. Phần đầu đến năm 2020, có 100% xã, phường, thị trấn và các Trường THPT, Trường chuyên nghiệp, dạy nghề, Cao đẳng thành lập được ít nhất 01 câu lạc bộ thanh niên hoặc đội hình thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. - Cảm hóa, giáo dục được 1.000 thanh thiếu niên chậm tiến tiên bộ.
2	Nâng cao số lượng và chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.	Giới thiệu được 19.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, ít nhất 7.500 đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên.
3	Nâng cao chất lượng nhân lực trẻ về thể chất	<ul style="list-style-type: none"> - Phần đầu cải thiện tình trạng sức khỏe của thanh niên, nâng cao các chỉ số thể lực của thanh niên như cân nặng, chiều cao tương đương với mức bình quân chung của thanh niên cả nước vào năm 2020. - Phát động và nhân rộng phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể. Đến năm 2020, phần đầu có trên 70% thanh

		<p>niên thường xuyên tập luyện ít nhất một môn thể thao.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phần đầu có ít nhất 90% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình; phối hợp với các sở, ngành hàng năm tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng làm cha, mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn. - 100% cơ sở Đoàn hàng năm tổ chức được Ngày hội thanh niên khỏe, các giải thể thao quần chúng.
4	<p>Nâng cao chất lượng nhân lực trẻ về ý thức nghề nghiệp và kỹ năng nghiệp vụ, kỹ năng nghề.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Đến năm 2020, có 60% thanh niên đạt trình độ học vấn THPT và tương đương; đạt tỷ lệ 450 sinh viên trên một vạn dân; 50% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo nghề; 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp. - Hàng năm 100% học sinh, sinh viên trong các Trường THCS, THPT, các Trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và Trường Cao đẳng được phổ cập tin học, ngoại ngữ; 100% thanh niên học sinh được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh. - Đến năm 2020, có 70% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. - Tập huấn 650 lượt cán bộ Đoàn các cấp về công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm đối với thanh niên. - 15%-20% Đoàn xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến công, khuyến nông, dạy nghề ngắn hạn gắn với giải quyết việc làm tại chỗ cho thanh niên. - Giải quyết việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên (<i>ưu tiên đối tượng là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, thanh niên dân tộc thiểu số</i>); 100% sinh viên, học sinh tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, THPT trên địa bàn tỉnh và 60% thanh niên đang tìm kiếm việc làm được tư vấn nghề nghiệp và việc làm; Góp phần giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên đô thị xuống dưới 3% và giảm tỷ lệ thiếu việc làm của thanh niên nông thôn xuống dưới 6%.

5	Triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp giai đoạn 2016-2020.	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho 100% Bí thư (Phó Bí thư) Đoàn xã, phường, thị trấn và 100% Bí thư Chi đoàn theo phân cấp. - Cấp tỉnh thành lập Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ. - Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ công tác Tổ chức, Kiểm tra Tuyên giáo, Hội LHTN, Hội SV, công tác Thiếu nhi và Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Tỉnh đoàn do Trung ương Đoàn tổ chức.
6	Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội, giai đoạn 2015-2017.	Tổ chức 17 lớp bồi dưỡng cấp huyện về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và 17 lớp tập huấn cấp huyện cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội.
7	Nâng cao kiến thức khoa học sản xuất; kỹ năng tổ chức các mô hình sản xuất để phát triển kinh tế trong thanh niên nông thôn.	<ul style="list-style-type: none"> - 30% các Đoàn xã thành lập được ít nhất 01 mô hình thanh niên làm kinh tế. - Đến năm 2020, có 70% thanh niên nông thôn được phổ biến, hướng dẫn nâng cao năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

PHỤ LỤC II

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP

1- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn của tỉnh thống nhất dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Trung ương Đoàn nhằm chuẩn hóa lực lượng cán bộ Đoàn các cấp theo Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020 và Đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2- Tăng cường tham mưu cho cấp ủy công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sắp xếp và thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ Đoàn. Phối hợp với cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, tổ chức thực hiện bồi dưỡng, đào tạo các kỹ năng chuyên môn, lý luận chính trị và kiến thức quản lý Nhà nước cho cán bộ Đoàn. Đặc biệt đối với cán bộ Đoàn công tác tại các xã, thị trấn.

3- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp của tỉnh hàng năm và cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn các cấp do Trung ương tổ chức; nâng cao tỷ lệ cán bộ Đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là những cán bộ cần phải đào tạo để chuẩn hóa theo chức danh như:

- Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp huyện.
- Bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp xã.
- Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ cơ bản công tác Đoàn, Hội, Đội.
- Bồi dưỡng giáo viên tổng phụ trách Đội.
- Bồi dưỡng Chủ tịch Hội đồng Đội cấp huyện, xã.
- Bồi dưỡng cán bộ Đoàn trong doanh nghiệp.

4- Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kiến thức đối với cán bộ, công chức là cán bộ Đoàn chuyên trách; phối hợp với các đơn vị đào tạo hoặc cử đi đào tạo với các nội dung:

- Đăng ký nhu cầu đào tạo thạc sỹ cho cán bộ thuộc diện quy hoạch nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đoàn theo yêu cầu của từng vị trí công tác.

- Tham gia bồi dưỡng kiến thức an ninh, quốc phòng cho cán bộ Đoàn theo từng đối tượng: đối tượng 2 (*đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh đoàn*); đối tượng 3 (*các đồng chí Trưởng, Phó các ban, bộ phận Tỉnh đoàn*) và đối tượng 4 (*các đồng chí chuyên viên, đảng viên là cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộ công chức các đơn vị trực thuộc tổ chức Đoàn*).

- Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính và chuyên viên cho cán bộ tại cơ quan Tỉnh đoàn.

- Cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trung cấp, cao cấp cho cán bộ tại cơ quan Tỉnh đoàn.

- Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng công nghệ thông tin, nghiệp vụ Văn phòng, Tổ chức-Kiểm tra, Tuyên giáo cho cán bộ Đoàn cấp tỉnh.

- Cử cán bộ tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quản lý cho cán bộ chủ chốt các Ban, Bộ phận chức năng trực thuộc Tỉnh đoàn.

5- Cử cán bộ tham gia Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ nhằm phát hiện, tuyển chọn và đào tạo, hỗ trợ những cán bộ trẻ có triển vọng phát triển tốt trong lĩnh vực công tác thanh niên để bổ sung nguồn cán bộ có chất lượng cao cho Đoàn và tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị.

6- Tập huấn kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho cán bộ đương nhiệm, cán bộ trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo Đoàn-Hội-Đội để nâng cao năng lực quản lý, điều hành.

7- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ quản lý, báo cáo viên cấp tỉnh tham gia giảng bài các lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn-Hội-Đội; Bồi dưỡng báo cáo viên chương trình bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác Đoàn-Hội-Đội cho các Huyện, Thị, Thành phố. Định kỳ tổ chức Hội thi Báo cáo viên cấp tỉnh của Đoàn.

PHỤ LỤC III

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

TT	Nội dung các hoạt động	Lộ trình thực hiện		
		Năm 2015 - 2017	Năm 2018 - 2019	Năm 2020
1	Triển khai Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai phổ biến nội dung và kế hoạch thực hiện Đề án tới các địa phương, đơn vị có liên quan. - Rà soát, tổng hợp báo cáo thực trạng cán bộ Đoàn hiện nay từ Chi đoàn đến Đoàn cấp huyện, cấp tỉnh. Xác định tiêu chuẩn các đối tượng tham gia đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, quy định đối với cán bộ Đoàn tham gia đào tạo, bồi dưỡng. - Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. - Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn các cấp. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục thực hiện đào tạo, bồi dưỡng báo cáo viên của Đoàn các cấp. - Thực hiện phân cấp việc đào tạo, bồi dưỡng cho các địa phương khi đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, báo cáo viên. - Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Đề án. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Đề án; - Tổ chức tổng kết việc triển khai thực hiện Đề án.
2	Triển khai Đề án Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2013 - 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện cuộc vận động đoàn viên rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, diễn đàn “<i>Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng</i>” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. - Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “<i>Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước</i>” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV. - Chuyển tải nội dung giáo dục thông qua các hoạt động 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “<i>Khát vọng tuổi trẻ dựng xây đất nước</i>” chào mừng Đại hội Đoàn các cấp hướng tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV. - Tiếp tục chuyển tải nội dung giáo dục thông qua các hoạt động tuyên truyền. - Tiếp tục tổ chức Đại hội, liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời 	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức cuộc vận động đoàn viên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, diễn đàn “<i>Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng</i>” chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. - Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “<i>Nhớ về Bác</i> -

TT	Nội dung các hoạt động	Lộ trình thực hiện		
		Năm 2015 - 2017	Năm 2018 - 2019	Năm 2020
		<p>tuyên truyền.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Triển khai Cuộc vận động “<i>Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới</i>”. - Tham gia liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2016 do Trung ương tổ chức. - Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên - Giáo dục pháp luật, phát triển các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến - Phát huy các thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật 	<p>Bác năm 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên. - Tiếp tục giáo dục pháp luật, phát triển các mô hình giáo dục kỹ năng xã hội, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến. - Phát huy các thiết chế văn hóa và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật. 	<p><i>Lòng ta trong sáng hơn</i>” vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020. - Tổng kết đánh giá kết quả triển khai đề án.
3	<p>Triển khai Đề án nâng cao năng lực đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015-2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Cử cán bộ tham gia lớp huấn luyện kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên nguồn là lãnh đạo Ban Thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn, lớp đào tạo mẫu dành cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội. - Hai năm một lần, Hội đồng Đội cấp tỉnh tổ chức được 01 lớp huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho Liên đội trưởng, Liên đội phó và 01 lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội. - Năm 2016, 50% Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố tổ chức được 01 lớp huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và 01 lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm tổng 		

TT	Nội dung các hoạt động	Lộ trình thực hiện		
		Năm 2015 - 2017	Năm 2018 - 2019	Năm 2020
		<p>phụ trách Đội.</p> <p>- Năm 2017, 100% Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố tổ chức được 01 lớp huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho đội ngũ cán bộ chỉ huy Đội và 01 lớp tập huấn cho đội ngũ giáo viên làm tổng phụ trách Đội.</p> <p>- Tiến hành tổng kết kết quả triển khai Đề án.</p>		
4	Triển khai Đề án Hỗ trợ thanh niên công nhân đến năm 2020	<p>- Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho thanh niên công nhân trong các doanh nghiệp.</p> <p>- Nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên công nhân và vai trò của thanh niên công nhân, của tổ chức Đoàn, Hội trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.</p> <p>- Thành lập các Chi hội, câu lạc bộ trong thanh niên công nhân; tổ chức hoạt động thường xuyên cho các câu lạc bộ, đội nhóm, Chi đoàn, Chi hội LHTN hiện có và mới thành lập theo đề án.</p>	<p>- Tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho thanh niên công nhân thường xuyên.</p> <p>- Nâng cao nhận thức của thanh niên công nhân về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với thanh niên công nhân và vai trò của thanh niên công nhân, của tổ chức Đoàn, Hội trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp.</p> <p>- Thành lập các chi Hội, câu lạc bộ thanh niên công nhân; các cơ sở Đoàn, Chi hội LHTN trong các doanh nghiệp; tổ chức hoạt động thường xuyên cho các câu lạc bộ, đội</p>	<p>Tiếp tục triển khai các hoạt động. Tiến hành tổng kết Đề án.</p>

TT	Nội dung các hoạt động	Lộ trình thực hiện		
		Năm 2015 - 2017	Năm 2018 - 2019	Năm 2020
			nhóm, Chi đoàn, Chi hội LHTN hiện có và mới thành lập theo đề án.	
5	Triển khai Đề án tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên giai đoạn 2016 - 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên; học sinh, phụ huynh học sinh THPT, THCS trên địa bàn tỉnh. - Tổ chức thực hiện các hoạt động tự tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. - Nâng cao năng lực hoạt động đối với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm. - Nâng cao chất lượng của Đoàn thanh niên trong triển khai các hoạt động tín dụng hỗ trợ thanh niên trong học nghề, tạo việc làm. - Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tiếp tục tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên; học sinh, phụ huynh học sinh THPT, THCS trên địa bàn tỉnh. - Tiếp tục tổ chức thực hiện các hoạt động tự tạo việc làm, giới thiệu việc làm cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. - Nâng cao năng lực hoạt động đối với các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, dịch vụ việc làm thanh niên. - Tiếp tục nâng cao chất lượng của Đoàn thanh niên trong triển khai các hoạt động tín dụng hỗ trợ thanh niên trong học nghề, tạo việc làm. - Tiếp tục giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Đề án. 	Tiếp tục triển khai các hoạt động. Tiến hành tổng kết Đề án.
